



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 19 สิงหาคม 2563

เรื่อง	สื่อ
1. ขอบหมื่นล้าน จัดระเบียบพันธุ์พืช ปอองไทยร่วมCPTPP	ฐานเศรษฐกิจ
2. สศก.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง	แนวหน้า
3. สศก.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง	naewna.com
4. เกษตรฯ หนุนปลูก "ถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน" สินค้า Future Crop โคราช	kaset1009.com
5. งดสร้างประกอบ ตูกลับล่า โยนสภา-แก้รธน.	ข่าวสด (กรอบบาย)
6. สกูปพิเศษ: ปักหมุดงบประมาณปี 64 เพิ่มพื้นที่ชลประทานหนุนประชาชนรับประโยชน์...	สยามรัฐ
7. 'ปักตู่'ปลูกเกษตรสร้างชาติเสริมรากฐานเศรษฐกิจไทย	ไทยโพสต์
8. "มัญญา" ปลืมนายกฯ ช่วยเยียวยาชาวสวนลำไย พร้อมหนุนพ่อค้าจีนซื้อผลไม้...	ไทยโพสต์
9. คอลัมน์: สมหมายภาชี: ปัญหาเศรษฐกิจเร่งด่วน ที่รัฐบาลโฉมใหม่ต้องแก้ไข	มติชน
10. คลังฟุ่ม 1.1 แสนล้านปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำช่วย "เอสเอ็มอี" เพิ่ม	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
11. "ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ" จับมือหลายองค์กรชาวมุสลิมไทย จัดเสวนา...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
12. ครม.เห็นชอบตั้ง 4 ปลัดกระทรวงใหม่"ทองเปลว"นั่งปลัดเกษตรฯ	posttoday.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

หัวข้อข่าว : ของบหมื่นล้าน จัดระเบียบพันธบัตร พิษ ปองไทยร่วมCPTPP

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 3602 หน้า : 9(ซ้าย)

ของบหมื่นล้าน จัดระเบียบพันธบัตรพิษ ปองไทยร่วม CPTPP

ก มธ. ชูร่างกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ปองพันธบัตรพิษไทยพ้นภัย หากเข้าร่วม CPTPP เล็งชงรัฐของบหมื่นล้านจัดฐานทะเบียนข้อมูลพันธบัตรใหม่ทั้งระบบ ด้านสศก. เผย 16 สินค้าอ่อนไหวจ่อทะลักกระทบเกษตรกร ตัวแทนเกษตรกรยาง ปาล์ม ข้าว ประมง ประสานเสียงเสียมากกว่าได้

การเตรียมเข้าร่วมเจรจาความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ CPTPP ที่บังคับให้ประเทศสมาชิกต้องเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธบัตรใหม่ (UPOV 1991) ที่อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย การนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ และต้องหาแนวทางการเยียวยาแก่เกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบ

นายวีระกร คำประกอบ ประธานคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า คณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบด้านการเกษตรและพันธบัตร มีกรอบและแนวทางศึกษาคือ แนวคิดและการตีความอนุสัญญา UPOV1991 ทั้งข้อกังวลและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทยเข้าร่วม โดยแนวทางที่จะเร่งดำเนินการคือ 1.การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองพันธบัตร พ.ศ.2542 และ 2.การเสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ของกระทรวงทรัพยากร



การค้าไทยกับกลุ่ม CPTPP



6 เดือนแรกปี 2563



ดุลการค้า +1.18 แสนล้านบาท

สินค้า 5 อันดับแรก ไทยส่งออกไป CPTPP

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ	119,785	-42.6%
อัญมณีและเครื่องประดับ	101,421	+172.2%
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ	43,254	-21.8%
น้ำมันสำเร็จรูป	34,474	-30.0%
แผงวงจรไฟฟ้า	32,484	-3.7%

สินค้า 5 อันดับแรก ไทยนำเข้าจากกลุ่ม CPTPP

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ	87,796	-25.8%
เคมีภัณฑ์	75,021	-6.6%
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ	72,928	-19.8%
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์	68,182	-25.7%
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์	58,693	-25.0%

หน่วย : ล้านบาท



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

หัวข้อข่าว : ของบหมื่นล้าน จัดระเบียบพันธุ์พืช ป้อนไทยร่วมCPTPP

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 3602 หน้า : 9(ซ้าย)

ไม่ตื่นด้วย ที่จะเข้าร่วม ค้ายังเดินกันได้ จะได้เห็นชวง เติบโตแบบอ่อน

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และได้เปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว คาดจะเสนอผ่านรัฐสภาปลายปีนี้

“ไทยสามารถกระทำได้เพราะทางข้อตกลงเปิดช่องให้ประเทศสมาชิกออกกฎหมายของตนเองเพื่อยกเว้นได้ปรากฏใน ARTICLE 15(2) ของอนุสัญญาแล้วแต่แต่ละประเทศจะกำหนดจะอนุญาตแค่ไหนเพียงใด ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศจะพิจารณาออกกฎหมายของตัวเอง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควบคุมคือการออกกฎหมายคือฐานข้อมูลพันธุ์พืชเดิมของประเทศไทยแต่ละชนิดจะต้องชัด ดัง

นั้นงบประมาณจะต้องมีมากประเมินเบื้องต้นจะขอประมาณ 1 หมื่นล้านบาท เพื่อจัดระเบียบและสร้างเกราะป้องกันหากไทยจะเข้าร่วมต้องมีความพร้อม ไมเช่นนั้นต่างชาติก็จะฉวยโอกาสนำพันธุ์พืชไทยไปต่อ ยอดตัดแปลงโอนสัญชาติไปหมด”

นายวีระกร กล่าวว่า คำนึงขามในร่างกฎหมาย พ.ร.บ. ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.... อาทิ “ทรัพย์สินชีวภาพ” หมายความว่า ทรัพยากรพันธุกรรม สิ่งมีชีวิต หรือส่วนใด ๆ ของสิ่งมีชีวิต ประชากร หรือองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตหรือระบบนิเวศ และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ชนิดพันธุ์ท้องถิ่น หายาก ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์ ทั้งทางบก ทางทะเล และน้ำ รวมทั้งเทคโนโลยีชีวภาพไม่ว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อการดำหรือไม่ว่าจะอยู่ในกฎหมายความหลากหลายชีวภาพทั้งหมด ซึ่งทางคณะกำลังศึกษาเป็นรายมาตรา และจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาไปพร้อมกันว่า 2 กฎหมายเพียงพอหรือไม่ อะไรทำได้ ทำไม่ได้ คุ้มครองแค่ไหน อย่างไรก็ตามในข้อตกลง CPTPP มีทั้งหมด 30 ข้อบท ยังเปิดช่องให้มีการเจรจาขอยกเว้นหากมีผลกระทบร้ายแรงจากการหลักของสินค้าเข้าสู่ตลาด อาจจะมีปกป้องประเทศสมาชิกด้วยการกำหนดโควตานำเข้า เป็นต้น

ขณะที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุสินค้าเกษตร 16 ชนิดมีความอ่อนไหวจะได้รับผลกระทบจากการร่วม CPTPP จากจะมีสินค้าจากประเทศสมาชิกหลักเข้ามาได้แก่ 1.ผลไม้ 2.พืชผัก 3.เนื้อโคและผลิตภัณฑ์ 4.นมและผลิตภัณฑ์ 5.เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ 6.เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ 7.ปาล์มน้ำมัน 8.มันสำปะหลัง 9.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 10.น้ำตาล 11.ยางพารา 12.กาแฟ 13.ข้าว 14.ปลาและผลิตภัณฑ์ 15.กุ้งและผลิตภัณฑ์ 16.สัตว์น้ำอื่นและผลิตภัณฑ์

ด้านนายสุนทร รัชชรงค์ โฆษกคณะกรรมการการฯ CPTPP และบอร์ดการฯ แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เกษตรกรรายย่อยมีพันธุ์พืชพื้นบ้านอยู่จำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนคุ้มครองสิทธิ และปัจจุบันเกษตรกรใช้พันธุ์พืชที่มาจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งการเข้าร่วมสมาชิก CPTPP อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกร

นายอิทธิฤทธิ์ ดาดิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) กล่าวว่า พันธุ์ปาล์มต้องซื้อจากแหล่งเฉพาะซึ่งมีกฎหมายดูแลคุ้มครองอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเข้า CPTPP ก็ได้

ด้านตัวแทนสมุนไพรมีความเห็นว่ามีจำนวนมาก ซึ่งกรมมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักเก็บข้อมูลสมุนไพรมีทั้งหมด และหากมีการผสมข้ามพันธุ์กับพันธุ์การค้า อาจเกิดการละเมิดสิทธิโดยไม่ได้ตั้งใจ

นายพิชัย แซ่จิม เลขาธิการสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันสัตว์น้ำที่ชาวประมงจับเพื่อจำหน่าย ราคาตกลงมากและยังไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ หากไทยเข้าร่วม CPTPP จะทำให้ราคาสัตว์น้ำในประเทศตกต่ำลงอีกจากจะมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นอุตสาหกรรมประมงและแรงงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับผลกระทบ ตกงานอีกมาก

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ว่าไม่เห็นด้วยที่จะเข้าร่วม ถ้ายิ่งเดินหน้าจะได้เห็นชวงเติบโตแบบอ่อน ขออย่าแสวงหาผลประโยชน์กับชาวไร่ชาวนาเลย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : สศก.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14358 หน้า : 8(กลาง)

สศก.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการแรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นผืนดิน ด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 และเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยอบรมและสาธิตการทำเกษตรด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการทั่วประเทศ พร้อมบูรณาการโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกร ทฤษฎีใหม่ โครงการ พัฒนารูทกิจบริการคืนและป้อนเพื่อชุมชน (One Stop Service) ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน สถาบันการศึกษาภายใต้ศูนย์ AIC องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกลุ่มองค์กรภาคประชาชน และศูนย์ปฏิบัติการอื่นๆ ในการ

ช่วยเหลือแรงงานคืนถิ่นร่วมกัน

ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าว มีนายสมพงษ์ อ้นชานา ประธาน ศพก. อ.บางกระทุ่ม และเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ในพื้นที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท.2) ตลอดจนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ครั้งนี้ร่วมกัน โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2563 โดยหลักสูตรถอดบทเรียนของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรอย่างรอบด้าน ตั้งแต่ปรับพื้นฐานความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรที่สามารถเลี้ยงชีพได้ภายใน 7 วัน การปลูกพืชสวนครัว พืชไร่ ไม้ผล การประมง การจัดการแหล่งน้ำ การปุ๋ยสัตว์ การปลูกป่าและไม่เศรษฐกิจ และที่สำคัญคือองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมในพื้นที่และให้ผลตอบแทนสูง ผ่านแอปพลิเคชัน ฟาร์ม D การคิดต้นทุนการผลิตด้วยแอปพลิเคชันกระดานเศรษฐกิจ (RCMO) การจัดทำแผนธุรกิจ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล BIG Data ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) เพื่อให้ก้าวทันยุคดิจิทัลในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ naewna.com

หัวข้อข่าว : สศก.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

สศก.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

นฤพลพิพิธ จันทศรีวงศ์ **ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** เป็นประธานเปิดโครงการแรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นผืนดิน ด้วยแนวทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.บางกร่าง จ.พิจิตร โดย สศก.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 และเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ศาสน์ กษัตริย์" โดยอบรมและสาธิตการทำการเกษตรด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการทั่วประเทศ พร้อมบูรณาการโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ พัฒนาศูนย์บริการกินและอยู่เพื่อชุมชน (One Stop Service) ศูนย์เครือข่ายประชารัฐหมู่บ้าน สถาบันการศึกษาภายใต้ศูนย์ AIC ออรัลปรองดองถ้วนท้องถิ่น ตลอดจนกลุ่มองค์กรภาคประชาชน และศูนย์ปฏิบัติการอื่นๆ ในการช่วยเหลือนักแรงงานคืนถิ่นร่วมกัน

ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าว มีนายสมพงษ์ อ้นจันทรา ประธาน สศก. อ.บางกร่าง และเศรษฐกิจการเกษตรเวลา (ศก.) ในพื้นที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิจิตร (สนท.2) ตลอดจนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ด้วย โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2563 โดย สศก.จัดรถลอบเก็บผลผลิตของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกร ตั้งแต่เริ่มต้นที่ฐานความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรที่สามารถเลี้ยงชีพได้ภายใน 7 วัน การปลูกพืชสวนครัว ฟ้าใสไม่ลด การอบรม การจัดการแมลงไม้ การปลูกสัตว์ การปลูกป่าไม่ตัดหญ้า และที่เข้าคู่คือองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชในนาแปลงในขั้นต้นและใช้ลดต้นทุนสูง ผ่านแหล่งพืชโตขึ้น ฟาร์ม Danarคิดกับทุนการเลี้ยงสัตว์และพืชเคสเคสที่กรมการเกษตร (RCMO) การจัดทำแผนธุรกิจ และการใช้โปรแกรมจากข้อมูล BIG Data ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตในปัจจุบันปรับเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

นายสุริยะ ชูวงษ์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาบัญชีฟาร์มประจำปี 2559 เป็นวิทยากรบรรยายถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาตลอดระยะเวลา 37 ปี ความสุขไม่เป็นการจับบัญชีจำใจเงิน บัญชีจำใจ และบันทึกข้อมูลการทำรายการ เพื่อวิเคราะห์ว่าแผนการที่ดี ภายใต้การส่งเสริมและนำของกรมการงานบัญชีเกษตรกรต้องเลือกใช้หลักการการเกษตร ผ่านพื้นฐานความเสี่ยงจากไม่ทางการตลาด และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ปอดอดหนึ่งนี้

Breaking News

- 07:40 น. บุคคล 11 รายพบเชื้อไวรัสโควิด-19
- โพธิ์ ฝั่งโขงมีไม่แล้ว ของกรมควบคุมโรค
- 07:30 น. เกษตรดี ราชวราชนเกษตร
- ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วโลก
- 07:21 น. อุทกภัยถล่มหนัก กระทบพื้นที่ 3 โกลด์ งดเล่นกีฬาใน 5-15 ชม/20-
- 07:12 น. 'เชฟนิ' ถิ่นผอง

รหัสข่าว: I-I200819001589

หน้า: 1/1



InfoQuest Limited | 888/178 Ploenchit Rd., 17th FL, Mahatun Plaza Bldg., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
02-253-5000, 02-651-4700 02-253-5001, 02-651-4701 help@iqnewsclip.com

จัดสร้างประกบ ตุ๊กลับล่า โยนสภา-แก้รธน.

**ก้าวไกล-ปัดสวิตช์สว.
กรมตั้งโฆษกคนใหม่
ธนาธรชี้ตึกเทือกเทือก
สิ้นกมธ.งบ-ฝังลิ้มเจ้า**
รัฐบาลลดเสนอร่าง □ อ่านต่อหน้า 10

● ตุ๊กลับล่า □ ต่อจากหน้า 1

แก้รธน. ประกบฝ่ายค้าน ‘บิ๊กตุ’ ฝึกลื่นใจ ให้พรรคร่วมแยกเสนอกันเอง ก้าวไกลยื่นเนื้องานแก้ไข ม.269-272 ปัดสวิตช์สว. ยันหนุนฝ่ายค้านแก้ ม.256 ตั้งส.ส.ร. แต่ไม่ลงชื่อในญัตติ เพราะเห็นต่างเรื่องจำกัดอำนาจส.ส.ร.แก้หมวด 1-2 ‘ชวน’ ชี้ไม่กระทบร่างฝ่ายค้านเสนอ ปชป. เอาด้วยชูแก้ ม.256-ตั้งส.ส.ร.-ลดอำนาจสว. กรมตั้ง ‘อนุชา บูรพชัยศรี’ นั่งโฆษกรัฐบาลคนใหม่ พร้อมตั้งรวด 4 ปลัดกระทรวง โหร’ภาควัดหน้า ฟันธง 3 ปล.โหวตยังดี ‘บิ๊กตุ’ อยู่ยาว 2 สมัย ‘ธนาธร’ ชัด ‘ไก่อู’ กลางวงถกมธ.งบฯ ปม ‘ฝังลิ้มเจ้า’

กรมตั้งโฆษกรัฐบาลคนใหม่

เวลา 13.20 น. วันที่ 18 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นาย

กรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แดงหลังประชุมกรม.ว่า วันนี้มีการตั้งข้าราชการการเมืองทั้งภาคการเมืองและข้าราชการประจำบางกระทรวง และขอแนะนำโฆษกประจำสำนักนายกฯ คนใหม่คือ นายอนุชา บูรพชัยศรี ซึ่งจะทำงานในรูปแบบนิวออร์มัล เรื่องรวมไทยสร้างชาติ มีการปรับองค์ประกอบภายในให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งการพบปะสื่อ การสื่อสารทางออนไลน์ จะปรับให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน ใช้คำภาษาง่ายๆ ที่ทุกคนเข้าใจ รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งที่ทำไปแล้วให้ทราบว่ามีรัฐบาลได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง และประชาชนจะได้อะไร วางปัจจุบันไปถึงอนาคต

19 ส.ค.ถกกรรมการฟื้นฟูศก.

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงการรับความคิดเห็นภาคส่วนต่างๆ เพื่อแก้เศรษฐกิจว่า วันที่ 19

ส.ค.จะประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูเศรษฐกิจครั้งแรก กรรมการชุดนี้จะทำงานในรูปแบบอนุกรรมการเข้าสู่คณะกรรมการที่ตนเป็นประธาน เหมือนกรม.เศรษฐกิจเดิมแต่การทำงานจะกว้างขึ้น มีอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ครอบคลุมลงไปข้างล่าง สิ่งสำคัญคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง ความเร่งด่วนเฉพาะหน้าเรื่องการบริโภค การจ้างงาน วันที่ 19 ส.ค.จะมีโฆษกมาชี้แจง รวมถึงรองนายกฯ และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

เมื่อถามถึงการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นเมื่อใด พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “เกินคำถามที่ผมตั้งไว้ ขอบขอบคุณคน สว.สดี” และเดินออกจากโพลีเดียมทันที

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มแถลงนายกฯ ถอดหน้ากากอนามัย ชี้ให้ช่างภาพและกล่าวว่า “ยิ้มด้วยความจริงใจ และยินดีได้พบกับสื่ออีกครั้ง เราพบกันวันละหลายครั้งเหมือนกัน และหลายวันนี้ก็พบกันบ่อย” โดยการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ ทั้งผลการประชุมกรม.และตอบคำถามสื่อมวลชนส่งไว้ล่วงหน้า นายกฯใช้เวลาเพียง 10 นาที และการตอบคำถามช่วงท้ายแตกต่างจากทุกครั้ง โดยนายกฯกล่าวว่า วันนี้มีเวลาให้ 3 คำถามเท่านั้น ก่อนจะไปกับผู้สื่อข่าวแต่ละคนให้ถาม พร้อมกล่าวว่าคนที่ไม่ได้ชี้ก็ยังไม่อนุญาตให้ถาม

กรม.ไม่เสนอร่างแก้รธน.

ช่วงหนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ตอบคำถามถึงข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญเรื่องอำนาจและที่

มาศ.ว. 250 คน ก่อนแก้มตรา 256 รวมถึงข้อเสนอผู้ชุมนุมให้ยุบส.ว. 250 คนภายในก.ย.นี้ว่า ตนไม่ได้มีข้อขัดแย้งกับใครเป็นการหารือร่วมกันของแต่ละพรรค รวมทั้งพรรคร่วมรัฐบาล ต้องเตรียมการว่าจะแก้ไขอย่างไร ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน อาจต้องพิจารณาในส่วนกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 เพื่อให้สอดคล้องในสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านเสนอด้วย เมื่อทุกอย่างได้ข้อสรุปจะเข้าสู่ขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญ

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า พล.อ.ประยุทธ์ฯกล่าวในกรณ.กรณ.ฝ่ายค้านยื่นญัตติแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 เปิดทางตั้งส.ส.ร. 200 คน รัฐบาลจะปล่อยให้เป็นที่ที่ของพรรคร่วมรัฐบาลพิจารณา จะไม่เสนอร่างฉบับของกรม. แต่ให้แต่ละพรรคร่วมรัฐบาลเสนอประเด็นของตัวเอง ไปคิดกำหนดเอง คาดจะได้อำนาจเร็วขึ้น เพื่อให้พร้อมเดินหน้าแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมาย ต้องรับฟังความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของสภา ส่วนรัฐบาลจะเร่งแก้ปัญหาบ้านเมือง มีโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องเดินหน้าทำงาน

ตั้งรูดปลัดกระทรวง 4 ราย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า กรม.มีมติเห็นชอบให้นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขาธิการรมว.ศึกษาธิการ (นายฉัตรกุล ทีปสุวรรณ) เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และกรม.ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงต้นสังกัดเสนอแต่งตั้ง ดังนี้ กระทรวงการต่างประเทศ 1.นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูตกรุงวอชิงตัน สหรัฐ เป็น ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 2.นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตกรุงนิวเดลี อินเดีย เป็น รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 3.นายเชิดเกียรติ อัดถาวร อธิบดีกรมสารนิเทศ เป็น รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 4.นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็น อธิบดีกรมสารนิเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป, แต่งตั้ง นายกฤษฏา จินะวิจารย์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็น ปลัดกระทรวงการคลัง, แต่งตั้ง นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็น ปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายสิริฤกษ์ ทรงสิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยฯ เป็น ปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โฆษกกรม.ยันยึดถือสาร 2 ทาง

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวเป็นครั้งแรกหลังกรม.ตั้งเป็นโฆษกฯ ว่า แนวทางการทำงานจะเน้นการสื่อสารข้อมูลให้เข้าใจตรงกันและครบถ้วน ทั้งแนวคิดตามคำรายนายกฯในที่ประชุมกรม.มติกรม. ประเด็นที่พูดคุยในกรม. แนวทางขับเคลื่อนงาน ส่วนสถานการณ์การเมืองปัจจุบันจะสื่อสารความคิดเห็นของรัฐบาลให้ภาคประชาชนรับทราบ เป็นการสื่อสาร 2 ทาง ไม่ใช่ความเห็นรัฐบาลฝ่ายเดียว แต่จะรับฟังความเห็นประชาชนเพื่อนำไปสู่ผู้ที่กำหนดนโยบายของรัฐ

ในเรื่องเศรษฐกิจและด้านต่างประเทศจะสร้างการรับรู้และสื่อสารไปยังทูตต่างประเทศ สื่อต่างประเทศให้ชัดเจน ไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อน ขณะที่เพิกนวิสต์ต้องชี้แจงให้เกิดความกระจ่าง

ชินแสฯ 3 ป.โหวตแย้ง

เวลา 10.55 น. นายภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล ชินแสและข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์หลังปรับขงจ๊วยห้องทำงานของนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน ที่ตึกบัญชาการ 1 ว่า มาปรับทิศทางที่นั่งซึ่งใช้ห้องทำงานเดิมของนายแพทย์ ธิปพัฒลล อธิบดีกรม.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่นั่งไม่ถูกทิศ จึงปรับให้ดีขึ้นเพื่อเสริมการทำงานทางเดียวกัน ไม่ขัดแย้ง ป็นเกลียว รวมทั้งมาช่วยปรับภูมิทัศน์ห้องทำงานให้นายอนุชา นาคาศัย รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี ดูแลขงจ๊วยให้เหมาะสม

นายภาณุวัฒน์กล่าวว่า ภาพรวมหลังปรับกรม.ยังยืนยันคำเดิมว่า พล.อ.ประยุทธ์จะอยู่ถึง 2 สมัยเพราะโหวตแย้ง คางมันคง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ก็มีโหวตแย้ง หน้ากลม ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมเคลียร์ทุกอย่างได้ แต่ที่กังวลคือเรื่องสุขภาพ ขณะที่พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย มีกางมันคง ดังนั้น ถือว่าทั้ง 3 คนโหวตแย้งอยู่ ขณะที่นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน โหวตแย้งให้จับตาอุณหภูมิตั้งไปอีกไกล

ยันรัฐบาลยังอยู่ได้ 2 สมัย

“เดือนนี้เป็นเดือนลักษณะถึงหลอกเจ้า วุ่นวาย สารพัดปัญหา เดือนหน้าก็มีเรื่องจุกจิกอยู่ แต่ที่เป็นห่วงคือต.ค.จะมีปัญหา ถ้าไม่เบรกลูกัดจะถึงขั้นให้พ้นไฟหรือเสียเลือดเสีย

เนื้อ นายกฯ ไม่ทำเรื่องพวกนี้แต่มีคนสร้างสถานการณ์แต่ยืนยันรัฐบาลจะคงต่อไปได้ 2 สมัย” นายภาณุวัฒน์กล่าวและว่าภายหลังเปลี่ยนกรม.แล้วจะนั่งทำงานกันต่อ แต่ปีนี้ยังเป็นปีขงจ๊วยปีมะเมีย นายกฯ ก็ปีมะเมียแต่พื้นเคราะห์แล้ว แต่มีรัฐมนตรีที่อยู่ปีมะเมียหลายคน เช่น นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม นายฉัตรกุล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ดังนั้น ถือว่าดวงกรม.วุ่นวาย ปีขงจ๊วยถึง 10 กว่าคนที่ดวงดี 20 กว่าคนที่ถือว่าดวงดีมากขึ้น แต่อาจมีความวุ่นวายอื่นๆ บ้าง ขณะที่ดวงทีมเศรษฐกิจยังไม่รู้แต่ละคนเกิดปีอะไร แต่นายสุพัฒนพงษ์ถือเป็นปีที่ดี ถือว่ามาช่วย เลขต.ค.แล้วสถานการณ์หลายๆ อย่างจะดีขึ้น แต่เดือนขงจ๊วยตรงกับเดือนธ.ค.นายกฯ จะปั่นป่วนหน่อย แต่ไม่มีอะไรมาก

เมื่อตอนแรกๆ ก็ออกมาดีแต่กลับมามีหลายตัวเองแทรกเรื่องเบื้องสูง จึงมีประชาชนออกมาประท้วง รัฐบาลไม่ต้องทำอะไร เพราะทุกคนเดินพลาดกันเองหมด นายกฯ แม้จะพ้นเคราะห์แล้วแต่ยังอยู่ในปีขง เมื่อถึงปีหน้าก็ไปขงผ่านตรุษจีนไปแล้ว อยู่ที่กรม.ด้วย ซึ่งกรม.ชุดที่เปลี่ยนดวงดีมากกว่าดวงไม่ดี

พระอาทิตย์ทรงกลดมีทั้งร้าย-ดี

เวลา 12.00 น. เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลดเหนือตึกไทยคู่ฟ้า สร้างความฮือฮาให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่พบเห็นต่างถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและเห็นว่าเป็นการทรงกลดขนาดใหญ่ บางคนระบุว่าตามโบราณถือเป็นกลางที่ดี โดยเฉพาะในช่วงมีกรม.ชุดใหม่ แต่บางคนระบุว่า ฟังจากผู้เฒ่าผู้แก่ การเกิดพระอาทิตย์ทรงกลด บางครั้งอาจเป็นกลางร้ายต่อบ้านเมืองได้ หากไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง

‘ชวน’ ยันไม่กระทบร่างแก้รธน.

ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวกรณ.ส.ส.ก้าวไกล ไม่ได้ร่วมลงชื่อในญัตติควมของฝ่ายค้านเพื่อแก้มาตรา 256 เปิดช่องตั้งส.ส.ร.เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ว่า ผู้นำฝ่ายค้านในสภาได้แจ้งค้ำขาว่าว่าส.ส.พรรคก้าวไกลจะขอถอนชื่อออกจากร่างแก้ไข ซึ่งเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของร่าง เพราะสามารถขีดฆ่าชื่อของส.ส.ออกได้ และกระบวนการตรวจสอบญัตตินี้จะเสร็จสิ้นในสัปดาห์นี้

ก่อนจะบรรจุเข้าวาระการประชุมต่อไป

ส่วนการประชุมและการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของนักเรียนทั่วประเทศขณะนี้สามารถใช้เวทีของสภาแก้ไขปัญหาได้ โดยผู้นำฝ่ายค้านหรือรัฐบาลสามารถเสนอเรื่องเพื่อขอเปิดประชุมสภาพิจารณาหาทางออกร่วมกันได้ หากเสนอเข้ามาถือเปิดประชุมได้ทันที ประธานไม่มีสิทธิไปสั่งนัดประชุมพิเศษถ้าไม่อยู่ในระเบียบวาระ แต่ถ้าฝ่ายใดเสนอเข้ามาอีกยี่สิบ

พท.โต้ข่าวฝ่ายค้านขัดแย้ง

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า การยื่นญัตติเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา มีส.ส.พรรคก้าวไกลร่วมลงชื่อด้วย 37 คน แต่มาขอถอนชื่อในภายหลัง 5 นาที ก่อนยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร หลังจากนั้นจะเป็นหน้าที่ของสภาจะตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าการที่พรรคก้าวไกลไม่ร่วมลงชื่อในร่างแก้ไขของพรรคร่วมฝ่ายค้านในครั้งนี้ไม่ได้เป็นความขัดแย้งของพรรคร่วมฝ่ายค้านและยังคงทำงานร่วมกันได้ หากจะเห็นแตกต่างกันก็แค่บางประเด็นเท่านั้น

ก้าวไกลแจงไม่ลงชื่อแก้ม.256

เวลา 14.10 น. ที่รัฐสภา นายฉัตรชัย บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้าน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ก้าวไกลไม่ได้ร่วมลงชื่อเสนอญัตติควมขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเห็นต่างเรื่องการจำกัดอำนาจส.ส.ร.ไม่ให้แก้หมวด 1, 2 ว่า เรื่องนี้ไม่ได้แยกยื่นญัตติกับพรรคร่วมฝ่ายค้านในประเด็นหลัก คือ การปลดล็อก การแก้ไข ม.256 แล้วตั้ง ส.ส.ร. พรรคได้ร่วมพิจารณาตรงนี้มีมาตลอด และสนับสนุนร่างของเพื่อไทยที่ยื่นญัตติไปเมื่อ 17 ส.ค. แต่มีรายละเอียดบางประการที่พรรคต้องขอสงวนไว้ ซึ่งเป็นคนละส่วนกัน สิ่งที่พรรคจะผลักดันคือ การปิดสวิทช์ส.ว. ที่จะแก้ไขมาตรา 269-272 โดยจัดทำร่างเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างส่งให้พรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆ พิจารณา คาดว่าสัปดาห์หน้าจะยื่นญัตติควมดังกล่าวอีกฉบับหนึ่งได้

จำเป็นต้องตั้ง ส.ส.ร.แต่ในร่างแก้ไขของ พท.ระบุว่า จะไม่แก้ไขหมวดที่ 1 และ 2 ด้วย เหตุจำเป็นและสภาพปัจจุบันรัฐธรรมนูญ หมวดที่ 1 ซึ่งเป็นหมวดทั่วไป ไม่ใช่ไม่แก้ไขแต่มีการแก้ไขหลายครั้งทั้งปี 2540 และ 2550 ข้อถกเถียงหนึ่งที่เคยพูดคุยกันเช่น

อำนาจอธิปไตยเป็นของหรือมาจากประชาชนชาวไทย เราไม่อยากให้ปิดล็อกหมวดดังกล่าว ส่วนหมวดที่ 2 ที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ มีการตั้งคำถามว่าหากแก้ไขเกรงส.ส.ร.จะนำข้อความแก้ไขเลยเถิดไป ซึ่งหมวดนี้มีมาตรา 255 ระบอบอยู่แล้วว่ารูปแบบการแก้ไขจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ และไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐได้ สิ่งเหล่านี้ถูกล็อกไว้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องไปเขียนเพิ่มเติมจะยกเว้นการแก้ไขเพิ่มเติมในหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2

ลุยขงร่าง-ปิดสวิทช์ส.ว.

เมื่อถามว่าการแก้ไขหมวดที่ 1 และ 2 จะไม่กระทบต่อระบบการปกครอง นายฉัตรชัยกล่าวว่า รายละเอียดมาตรา 255 ไม่มีเรื่องการให้นิยามเป็นอื่นไปได้ มันคือคำที่มีความหมายชัดเจนในตัว ในส่วนแรก เรื่องรูปแบบของรัฐว่ารัฐไทยเป็นรัฐเดี่ยว ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ และไม่อาจตีความเป็นอย่างอื่นไปได้ ส่วนที่สองประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่สามารถเปลี่ยนแก้ไขคำสำคัญนี้ไปได้ แต่ทั้งหมวดที่ 1 และ 2 ยังมีรายละเอียดอื่นๆ คนคิดว่าสังคมไทยต้องมีพื้นที่ที่ปลอดภัย ให้มีการพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะ และรับฟังกันอย่างเปิดกว้าง เมื่อมีส.ส.ร.ก็ให้ ส.ส.ร.รับข้อเสนอของทุกฝ่าย เชื่อว่าจะไม่มีการแตะมาตรา 255 แต่แค่ในส่วนที่สังคมไทยเรียกร้องและถกเถียงอย่างมีวุฒิภาวะ

เมื่อถามว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านอาจไม่ลงชื่อร่วมยื่นญัตติกับก้าวไกลเพราะเป็นคนละแนวทางกัน นายฉัตรชัยกล่าวว่า อยู่ระหว่างการพูดคุย และพรรคร่วมฝ่ายค้านยังไม่มีมติชัดเจน การปิดสวิทช์ส.ว. ยืนยันพรรคร่วมฝ่ายค้านและส.ส.ฝ่ายค้านเกือบทั้งหมดเห็นด้วยกับเรา แต่ยังอยู่ในรายละเอียดของการศึกษาเพื่อลงชื่อ การลงชื่อเป็นเอกสิทธิ์ส.ส.แต่เชื่อว่าในนามของฝ่ายค้านที่ร่วมทำงานกันมาปีกว่าจะไปในทิศทางเดียวกัน ญัตตินี้ได้เสียงสนับสนุนเกินกว่าจำนวนส.ส.ของพรรคแล้ว แต่ยังไม่ถึง 1 ใน 5 หรือ 98 คน และอยู่ระหว่างประสานงาน เชื่อว่าจะได้เสียงครบตามจำนวน

ปชป.หนุนแก้ม.256-รีอ 5 ประเด็น

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า หัวหน้าพรรคแสดงจุดยืนแล้วว่านอกจากการแก้มาตรา 256 แล้ว ยังสนับสนุนให้หารือกับพรรคร่วม

รัฐบาลใน 5 ประเด็น คือ 1.การตั้งส.ส.ร. เพื่อขงร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน, 2.เรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งรัฐธรรมนูญ 2560 มีข้อดีกว่าฉบับ 2550, 3.เรื่องการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น, 4.ระบบการเลือกตั้ง ต้องแก้ไขให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และ 5.บทเฉพาะกาล มาตรา 269 ถึง 272 เกี่ยวกับการได้มาของส.ว.และสิทธิโหวตเลือกนายกฯ

การแสดงจุดยืนของหัวหน้าพรรคครั้งนี้ชัดเจน สะท้อนถึงท่าทีและเปรียบเสมือนมติพรรคต่อการแก้รัฐธรรมนูญ ดังนั้น จะให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคขงร่างญัตติแก้ไขในทุกประเด็น เพื่อเป็นญัตติควมยื่นต่อประธานรัฐสภาโดยเร็วที่สุด ถ้าพรรคร่วมญัตติล่าช้าจะไม่ทันการพิจารณาร่วมกับญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้าน แต่พรรคมีส.ส.เพียง 52 คน จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อขอเสียงสนับสนุนให้ครบ 100 คน เชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลคงเห็นด้วย เพราะเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่แถลงต่อสภา แต่หากไม่สนับสนุนถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงต่อสภา และละเมิดมติของสภา การเข้าร่วมรัฐบาลของพรรค 3 ชื่อ ที่ประกาศเป็นสัญญาประชาคมก่อนการเข้าร่วมรัฐบาล

พปชร.ไม่แน่ใจยื่นร่างประกอบ

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพปชร. ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า พรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคจะไปพูดคุยกันว่าต้องการแก้ไขประเด็นใดบ้าง ส่วน พปชร.ต้องหารือกันก่อนว่าจะยื่นร่างประกอบหรือไม่ และจะดำเนินการอย่างไรในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อถามถึงจุดยืนของพรรคเกี่ยวกับการให้ส.ว.ทำหน้าที่ต่อ นายอนุชา กล่าวว่า ยังไม่ได้พูดคุยลงรายละเอียดกันที่ประชุมส.ส.พรรค 18 ส.ค. ยังไม่มีการหยิบยกเรื่องนี้มาคุย ต้องให้วิปรัฐบาลพูดคุยกันและนำผลมาแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อถามว่าพปชร.ยอมรับ 3 ข้อเรียกร้องของคณะประชาชนปลดแอกหรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ข้อเรียกร้องเป็นไปตามระบบประชาธิปไตย ทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาลและพรรคการเมืองต้องนำข้อเรียกร้องนี้ไปพิจารณา ส่วนที่เรียกร้องรัฐบาลต้องให้คำตอบภายใน 2 เดือน และเตรียมยกระดับชุมนุมเดือนก.ย.นั้น ก็ให้ดูเป็นขั้นตอนไป ตอนนี้ยังไม่มื่ออะไร

สว.เชื่อมีคนอยู่เบื้องหลังมือบส.

เวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมวุฒิสภา ก่อนเข้าสู่วาระ นายสมชาย แสวงการ ส.ว. หรือว่าหนักใจเมื่อทราบข่าวว่า มีมือประชาชนปลดแอกที่มีมวลชนจำนวนมาก มีพรรคการเมืองเทกโอเวอร์ มีส.ส.คนหนึ่งที่นำประชาชนมาจากย่านสายไหม มีนบุรีบางชื่อ ร่วมชุมนุม สนับสนุนรื้อห้องน้ำติดเครื่องปรับอากาศ 4 คัน รถมอเตอร์ไซด์แบบบาร์ พร้อมเวทีแสง สี เสียง ขณะที่อีกพรรคนำคนจากโรงงาน 2,000 คน ร่วมชุมนุมโดยรถบัส มาตั้งที่โรงแรมรัตนโกสินทร์และเสาชิงช้า และนำชาวบ้านจากวัดย่านมีนบุรีสมุทรปราการ ปทุมธานี 3,000 คน เข้าร่วมและพบการทะเลาะกันของการ์ดและชายชุดดำ จึงขอให้รัฐบาลใช้มาตรการทางกฎหมาย ดำเนินการผู้ละเมิดกฎหมาย

ส่วนการจัดเวทีที่รัฐบาลมอบให้สภาพัฒนา รับฟังความเห็นนักศึกษา ขอให้ให้มีตัวแทน อธิการบดี ตัวแทนประชาชนนิสิต นักศึกษา 400 คน มาประชุมที่รัฐสภา ร่วมกับนายกฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายชวน นายพรเพชร กมธ.ของสภาและวุฒิสภา ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับเยาวชน ผู้ใหญ่ควรแลกเปลี่ยนสิ่งที่ปัญหาที่เด็กอย่างกังวลว่าจะครอบงำ แต่ขณะนี้ครูผู้ปกครองปรับตัวไม่ทัน ดนมองว่าการชู 3 นิ้วระหว่างร้องเพลงชาติไม่เหมาะสม ส่วนการผูกโบสีขาวนั้นทำได้ การเคลื่อนไหวกองเยาวชนมีความพยายามทำให้เหมือนการชุมนุมที่ฮ่องกง

ขวางแก้ม.256-ยกร่างใหม่

นพ.เจดณ ศิริธรรานนท์ ส.ว. อภิปรายว่า การชุมนุมโดยสงบเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ แต่แกนนำและผู้อยู่เบื้องหลังการชุมนุมรัฐบาลต้องดำเนินการตามกฎหมาย ข้อเรียกร้อง 3 ข้อของผู้ชุมนุมโดยเฉพาะการแก้รัฐธรรมนูญต้องอาศัยเสียงส.ว. 84 คน แต่ส.ว.กลับไม่มีส่วนร่วม ส.ว.ส่วนใหญ่ไม่ขัดข้องเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแต่ขอให้ชัดเจนจะแก้ประเด็นใด ส.ว.ไม่ยึดติดตำแหน่ง และเห็นว่า การแก้รัฐธรรมนูญทำได้แต่ไม่เห็นด้วยกับการแก้มาตรา 256 เพื่อยกร่างใหม่ทั้งฉบับ เพราะการแก้ฉบับ 2550 มาตรา 291 ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่ารัฐธรรมนูญผ่านประชามติ ถ้าจะแก้มาตรา 291 เพื่อยกร่างใหม่ต้องถามประชาชนก่อน จึงเสนอให้รัฐบาลลดทอนฟัง

ความเห็นรอบด้าน และเร่งแก้ปัญหาหม้อเบ็ดนักเรียนที่เห็นว่าไม่ปกติ

จิตธ.สังครุเล็กคุกคามน.ร.

นายฉัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีนายกฯ กังวลกลัวมีอบลุกลามบานปลายทำให้เศรษฐกิจแย่ลง ว่านายกฯขาดวุฒิภาวะและสติปัญญา ซึ่งการชุมนุมของประชาชนเกิดจากความห่วยแตกของรัฐบาล การบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพส่วนที่กังวลอาจมีพรรคใดอยู่เบื้องหลังการชุมนุมนั้น บอกได้เลยว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังมือคือ พล.อ.ประยุทธ์ เพราะหากไม่บริหารประเทศลงเหวได้ขนาดนี้ คงไม่มีใครออกมาเรียกร้องต้นกำเนิดของการชุมนุมทั้งหมดคือตัวนายกฯเอง ไม่ต้องหาว่าพรรคไหนอยู่เบื้องหลัง ผลักประชาชนออกมาเพราะเขาทนไม่ไหวแล้วยอมรับความจริง เปิดหูเปิดตา เลิกโทษประชาชน รับผิดชอบทั้งหมดด้วยการลาออก รับฟังข้อเรียกร้องของประชาชน 6 ปีที่ใช้ประเทศไทยเป็นของเล่น เสวยสุข สนองอารมณ์ พอเสียที นี่ก็ประเทศของประชาชน ไม่ใช่ของประยุทธ์และพวกพ้อง

ขอสื่อสารไปยังนายกฯออกคำสั่งหรือกำชับ นายฉัฐพล ทีปสุวรรณ รมว. ศึกษาธิการ ออกกฎเร่งด่วนเพื่อปกป้องนักเรียนที่แสดงออกทางการเมือง ชูสามนิ้วในโรงเรียนและถูกครูอาจารย์คุกคาม การกระทำเช่นนี้ไม่ใช่การกระทำของคนเป็นครู หากพบเจอครูที่กระทำเกินเหตุต่อนักเรียนขึ้นรอมว. ศึกษาต้องรับผิดชอบ

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคพท. กล่าวกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ระบุการชุมนุมของนักเรียนเป็นแค่ถูกเสื่อ ว่า พล.อ.ประวิตร ยังคงเป็นผู้ไม่เคยรู้อะไรเลย คือตาใส ประเมินสถานการณ์ผิดวิเคราะห์ผิดแบบนี้มาตลอดเลยแก้ปัญหาไม่ได้ ถึงวันนี้ไม่แน่ใจว่า พล.อ.ประวิตร เข้าใจในความหมายของการชู 3 นิ้วหรือไม่ รัฐบาลต้องระมัดระวังการด้อยค่าแฟ้มลทิน ทำลายคุณค่า ลดทอนประสิทธิภาพการสื่อสารที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาต้องการสื่อสารกับสังคม และในฐานะรองนายกฯดูแลด้านความมั่นคงต้องมีนโยบายที่ชัดเจนลงไปยังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจว่าต้องไม่เข้าไปข่มขู่คุกคามการแสดงออกของนักเรียนนิสิตนักศึกษา ไม่ดำเนินการเกินกรอบกฎหมาย

ธนาธร-ไก่อูโต้เดือด 'ฝั่งล้มเจ้า'

ที่รัฐสภา ในการประชุมกมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2564 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ที่ปรึกษา กมธ.ร่วมซักถามและขอคำชี้แจงจากกรมประชาสัมพันธ์ โดย พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ยืนยันเป็นกลาง กรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้เป็นเครื่องมือให้รัฐบาลชุดใด นายธนาธร จี้ถามว่าก่อนหน้ามีกรณีร้องเรียนใช้กรู๊ปไลน์ผู้บริหารชั้นชมนโยบายของพรรคหนึ่งและโจมตีอีกพรรคหนึ่งระหว่างหาเสียงเลือกตั้ง รวมถึงกรณีฝั่งล้มเจ้าที่เคยให้ข่าวโจมตีกลุ่มการเมืองหนึ่ง ซึ่ง พล.ท.สรรเสริญ ปฏิเสธว่า ไม่ได้ทำในลักษณะส่วนตนแต่เป็นในรูปแบบของรัฐบาล

จากนั้น นายธนาธร ให้ พล.ท.สรรเสริญชี้แจงกรณีมีชื่อตนเองอยู่ในฝั่งเครือข่ายล้มเจ้า ซึ่ง พล.ท.สรรเสริญ นำมาแถลงและตั้งข้อให้สื่อจนอาจสร้างความเข้าใจผิด พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า ที่บอกว่าตนมีโน้มนำไม่เป็นความจริง เรื่องนี้คนที่ฟ้องร้องต่อศาลตั้งแต่สมัยตนเป็นโฆษกสื่อ. คือนายสุทธาชัย ยิ้มประเสริฐ ซึ่งตนไม่ได้ยอมรับต่อศาลว่า โน้มนำมาเอง แต่ นายสุทธาชัย ตอนฟ้องตนและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกฯขณะนั้นไปเอง ไม่ได้ยอมรับต่อศาลว่า โน้มนำ

นายธนาธรแย้งว่า กรณีฝั่งล้มเจ้า พล.ท.สรรเสริญ อาจปฏิเสธว่าไม่ได้มีโน้มนำแต่แถลงต่อศาลระบุว่า “ข้าได้รับมอบหมายให้นำเอกสารเหล่านั้น ไปแจกแก่สื่อมวลชน ซึ่งเอกสารที่ไปแจกนั้นมิได้มีความหมายว่าผู้สื่อข่าวในเอกสารเป็นผู้เกี่ยวข้อง ในฐานะอยู่ในขบวนการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่อยู่ในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ ซึ่งให้สังคมพิจารณาและวินิจฉัยเอาเอง” อย่างนี้แปลว่าฝั่งล้มเจ้าที่พูดมาตลอดมันไม่มี มีแค่การเชื่อมโยงความสัมพันธ์แล้วให้สังคมไปพิจารณาเอง แต่เวลาที่พูดถึงเรื่องฝั่งล้มเจ้าวันนั้น พูดเสมือนว่าเกิดขึ้นจริง แต่เวลาแถลงกับศาลกลับอีกเรื่อง อย่างนี้สังคมพิจารณาเองได้ว่าท่านมีความตั้งใจอย่างไร พล.ท.สรรเสริญชี้แจงว่า คำว่า โน้มนำไปเอง เป็นคำที่สื่อเลือกข้างสุดโต่งนำไปชี้



ปักหมุดงบปี'64
เพิ่มพื้นที่
ชลประทาน >12
หมื่นประชาชน
รับประโยชน์กว่า
2 ล้านครัวเรือน

ปักหมุดงบปี 64 เพิ่มพื้นที่ชลประทาน หมื่นประชาชนรับประโยชน์กว่า 2 ล้านครัวเรือน



สกูปพิเศษ

ทีมข่าวภูมิภาค

งานชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน การจัดงบประมาณปี 2564 จึงเน้นดำเนินโครงการที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาของประเทศ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งมีเกณฑ์กำหนดให้ต้องเพิ่มพื้นที่ชลประทานไม่น้อยกว่า 3 แสนไร่ต่อปี

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานได้ขอตั้งงบประมาณปี 2564 ไว้ 75,583 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน 67,937 ล้านบาท (90%) แบ่งเป็นงบภารกิจของกรมชลประทาน(Function) 21,647 ล้านบาท (29%) งบภายใต้แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Agenda) 45,565

ล้านบาท (60%) และงบภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (Area) 8,371 ล้านบาท (11%) เมื่อดำเนินงานปี 2564 แล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำได้ 98.18 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 273,567 ไร่ และสามารถส่งเสริมการใช้ยางพาราจากการซ่อมแซมถนนคันคลองได้ 2,407 คัน มีครัวเรือนได้ประโยชน์ 2,285,000 ครัวเรือน โครงการที่วางแผนไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-80) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น รวมถึงยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สำคัญเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12)

นายทองเปลว กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ประเทศไทยมีพื้นที่ 320.70 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานได้ 60.29 ล้านไร่ ผลการดำเนินการของกรมชลประทานถึงปัจจุบันปี 2563 มีปริมาณเก็บกักจำนวน 82,657 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) และมีพื้นที่ชลประทาน 33,971 ล้านไร่ หรือ

22% ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 149.25 ล้านไร่ และต้องพัฒนาพื้นที่ชลประทานอีก 26.32 ล้านไร่ ซึ่งกรมชลประทานมีแผนดำเนินการในแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (61-80) เป้าหมายพื้นที่พื้นที่ชลประทานอีก 17.94 ล้านไร่ เพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำจำนวน 13,243 ล้านลบ.ม.

“ในปี 2564 จะเร่งรัดโครงการพระราชดำริ ซึ่งกรมได้ดำเนินการทั้งหมด 3,432 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3,178 รายการ ยังเหลือ 254 โครงการ ในปีงบประมาณ 64 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 90 รายการ เตรียมความพร้อม 146 รายการ และเตรียมขับเคลื่อน 18 รายการ ในปี 64 จะมีโครงการแก้ไขปัญหาหน้าแล้งน้ำท่วม โดยจะมีโครงการเปิดใหม่คือ โครงการคลองระบายน้ำบางบาล-บางไทรจ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อตัดยอดน้ำก่อนเข้าตัวเมืองลดผลกระทบจากอุทกภัย โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ระยะที่ 2 โครงการบรรเทาอุทกภัย เมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น ในขณะที่โครงการบรรเทา



อุทกภัยในอีกหลายจังหวัดโดยเฉพาะภาคใต้ได้มีการผูกพันงบประมาณไปแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น โครงการบรรเทาอุทกภัยจังหวัดตรัง โครงการบรรเทาอุทกภัยเพชรบุรี โครงการคลองผันน้ำคลองบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึง

โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน ที่จะมีการแก้ไขการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่าน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการแล้ว"

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเช่นโครงการเพิ่มปริมาณน้ำ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งองอุดมธารา เพิ่มน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนใหม่ในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีโครงการระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีกกว่า 7.2 หมื่นไร่ และโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จะช่วยกักน้ำไว้ก่อนลงแม่น้ำโขง และโครงการสำคัญที่อยากให้เกิดคือ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพล ขณะนี้เรื่องอยู่ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งจะตั้งน้ำแม่ข่ายมาเติมน้ำลงเขื่อนได้1.8พันล้านลบ.ม.ต่อปี ในส่วนของกลุ่มเจ้าพระยาจะมีการพัฒนาระบบบริหารน้ำฝั่งซ้ายและขวา โดยภาคกลางตอนบนจะขุดลอกแก้มลิง เช่น บึงบอระเพ็ด บึงราชนกก บึงสีไฟไล่ลงมาตอนล่างจะขยายคลองจะเข้าสามพัน

คลองท่าสารบางปลาเพื่อส่งน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองที่แต่ละปีจะมีน้ำมากมาช่วยไล่น้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับภาคตะวันออกจะมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เขื่อนโยงโครงข่ายน้ำในภูมิภาค และโครงการรองรับการขยายตัวของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ที่ต้องการใช้น้ำทั้งการเกษตร อุตสาหกรรมและภาคบริการ ซึ่งภาคตะวันออกสามารถเก็บน้ำได้ 2,337 ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณ 9% ของปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติ ในจำนวนนี้มีน้ำในพื้นที่ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ประมาณ 1,589 ล้านลบ.ม. สามารถส่งน้ำให้พื้นที่ออีชีได้ 427 ล้านลบ.ม. ขณะที่ความต้องการใช้น้ำปัจจุบัน 325 ล้านลบ.ม. และจะเพิ่มเป็น 800 ล้านลบ.ม. และ1,000 ล้านลบ.ม. ในปี 2570-79 ตามลำดับ

"ซึ่งกรมได้มีการวางแผนขับเคลื่อนเพิ่มรองรับออีชี ใน 10 ปี 5 แผนงาน เป้าหมายเพื่อการเพิ่มน้ำให้ออีชี รวม 354 ล้าน ลบ.ม. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กำหนด โดยจะดำเนินการ 5 ด้านคือ 1.ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม 7 แห่งเพิ่มความจุ เช่นอ่างอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ อ่างหนองปลาไหล ดอกกราย อ่างบ้านมิ่ง อ่างหนองคือ อ่างสีชัย 2.การพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ 4 แห่ง 3.การเชื่อมโยงแหล่งน้ำและระบบผันน้ำ 4 แห่ง เช่น ผันน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์-หนองคือ-อ่างเก็บน้ำบางพระ จะช่วยเพิ่มน้ำได้อีก 80 ล้านลบ.ม. ปรับปรุงคลองพานทอง ผันน้ำไปบางพระ เพื่อขับ



เคลื่อนเศรษฐกิจ 4.การสูบน้ำอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง คือ ระบบสูบน้ำหนองปลาไหลระบบสูบน้ำคลองคลองสะพาน-คลองหลวง และ 5.การป้องกันน้ำท่วม



‘บิกตู’ปลูกเกษตรสร้างชาติ เสริมรากฐานเศรษฐกิจไทย

ทำเนียบฯ ● นายฯ เชิญชวนเที่ยวงานเกษตรสร้างชาติครั้งที่ 2 โซวลิ้นค้าเกษตรเกรดพรีเมียม ย้ำสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ชูวิสาหกิจชุมชนและ Young Smart Farmer เกษตรแปลงใหญ่ เป็นกลไกเสริมรากฐานเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแรง

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.63 เวลา 08.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมนิทรรศการการจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 และร่วมพลคนเกษตรสร้างชาติ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในงานส่งเสริมการเกษตรเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์งานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำผลิตภัณฑ์ Product

Premium จากเกษตรกรไทยมาจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงเครือข่าย ให้เกษตรกรได้พัฒนายกระดับสินค้าเกษตรและแสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร จากตลาดท้องถิ่น ตลาดภูมิภาค ตลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer เพื่อให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาทำการเกษตร เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปภาคการเกษตรในอนาคต

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังให้ความสนใจ “กล้วยบิสิกกล้วยน้ำว่า สอดไส้แยมมะกรูด” โดยนางพรรณิ มั่นหล้า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำพริกไร้สารกันบูด ที่สามารถยกระดับกล้วยน้ำว่าผลไม้พื้นบ้านสู่การแปรรูปแบบยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มได้ โดยนำกล้วยแปรรูปเป็นแบ่งสำหรับทำบิสิก และใช้มะกรูดในการทำแยม เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี

พีชทางเลือกใหม่ “อะโวคาโด” Product Premium โดยนายชุตินันต์

จันทร์ฝ่าย Young Smart Farmer มีแนวคิดรวมกลุ่มทำคัสเตอร์อะโวคาโดครบวงจร โดยวางแผนตั้งแต่การปลูก ขยายพันธุ์ ควบคุมการผลิต การประชาสัมพันธ์ และการตลาดอย่างครบวงจร

และชื่นชมกล้วยไม้ไทยสู่การส่งออก โดยนายพุดพิงศ์ จงกิตดีพิภักดิ์ ประธานเกษตรแปลงใหญ่กล้วยไม้ อ.บางเลน จ.นครปฐม ซึ่งผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ต้องส่งเสริมการใช้ในประเทศมากขึ้น โดยจำหน่ายทั้งตลาดออนไลน์และตลาดใหญ่ในประเทศ ทั้งนี้ สามารถเข้ามความอสังการของกล้วยไม้ไทยได้ในงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ถึง 30 สิงหาคม 2563 ณ ฮอลล์ 9-10 อิมแพ็คเมืองทองธานี

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีแนะนำให้เกษตรกรใช้เครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็ง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงไฮเกษตร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางปลายทาง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเห็นเกษตรไทยแข็งแรง.

“มัญญา” ปลืมนายกฯ ช่วยเยียวยาชาวสวนลำไย พร้อมหนุนพ่อค้าจีนซื้อผลไม้ไทยตามแนวทางศบค.

รมช.มัญญา เผยนายกรัฐมนตรีรับบรรเทาทุกข์ชาวสวนลำไยช่วยเยียวยาไร่ละ 2 พัน พร้อมสนับสนุนพ่อค้าจีน เข้าซื้อลำไยและผลไม้ไทยตามแนวศบค. ด้านสหกรณ์ฯสั่งป่าตอง รับซื้อลำไยจากสมาชิกมาอบแห้งส่งขายจีนแล้ว 150 ตัน เตรียมเปิดประมูลรอบ 2 อีก 200 ตัน ช่วยดึงลำไยสต็อกจากตลาด พุงราคาไม่ให้ตกต่ำ

นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีกับเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตอบรับที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาส่งผลผลิตตกต่ำ ภายหลังจากที่ตนเองได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าสหกรณ์การเกษตรรับซื้อลำไยในโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบจากโควิด -19 ที่สหกรณ์การเกษตรสั่งป่าตอง จำกัด จ.เชียงใหม่ และสหกรณ์การเกษตรประตุป่า จำกัด จ.ลำพูน เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา พบว่าขณะนี้เกษตรกรในพื้นที่ยังประสบปัญหาพ่อค้าจีนที่เป็นผู้ค้าส่งออกลำไยไม่สามารถเข้ามารับซื้อผลผลิตได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรียินดีที่จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งหาทางช่วยเหลือต่อไป

“ได้สะท้อนปัญหาและความเดือดร้อนของเกษตรกรนำเรียนต่อท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อปลายเดือนก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งท่านนายกฯยินดีช่วยเหลือ และได้เตรียมพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยไร่ละ 2 พันบาท ไม่เกิน 25 ไร่ต่อราย ทั้งนี้ รายละเอียดมาตรการเยียวยาดังกล่าว กระทรวงเกษตรฯ จะได้นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป สำหรับกรณีพ่อค้าผู้ส่งออกจากประเทศจีน คาดว่าจะมีข่าวดีเร็ว ๆ นี้ โดยจะมีการหารือถึงมาตรการผ่อนผัน เพื่อเปิดให้มาเจรจาซื้อผลไม้ของไทย โดยปฏิบัติตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)” นางสาวมัญญา กล่าว

ทางด้านนางสุจิตรา มโน ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสั่งป่าตอง จำกัด จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า



เบื้องต้นสหกรณ์ได้ทำสัญญาซื้อขายลำไยอบแห้งล็อตแรกกับพ่อค้าไปแล้วจำนวน 150 ตัน หรือประมาณ 10 ตู้คอนเทนเนอร์ ส่งมอบวันสุดท้าย 4 ก.ย.2563 และรอบที่ 2 สหกรณ์กำลังจะเคาะประมูลอีก 200 ตัน ในวันที่ 15 ส.ค.นี้ โดยราคาที่จำหน่ายเกรด AA อยู่ที่ 67 บาทต่อกก. เกรด A กก.ละ 36 บาท และเกรด B กก.ละ 25 บาท โดยลำไยสดที่นำมาอบแห้ง สหกรณ์รับซื้อจากสมาชิกในราคาดังกล่าวประมาณ 1-2 บาท / กก. ทั้งนี้รมช.มัญญา เห็นว่าสหกรณ์สั่งป่าตองมี

ศักยภาพในการทำธุรกิจลำไยอบแห้ง เนื่องจากมีตู้อบลำไย 18 ตู้ สามารถรองรับผลผลิตได้ถึง 200 ตัน/วัน ซึ่งปีนี้สหกรณ์เปิดรับซื้อลำไยสดร่วงจากสมาชิกได้วันละ 80-90 ตัน เพื่อนำมาอบแห้ง และขายลำไยอบแห้งทั้งเปลือกให้กับพ่อค้าผู้ส่งออก จึงรับที่จะช่วยเหลือสนับสนุนบรรดาทุกห้องเย็น 6 ล้อ โดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้ส่วนหนึ่งและสหกรณ์สมทบเพิ่มเติม เพื่อให้การขนส่งสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ปัญหาเศรษฐกิจเร่งด่วน ที่รัฐบาลใหม่ต้องแก้ไข



ปัตประเทศไทยก็ได้มีรัฐบาลใหม่เรียบร้อยแล้ว แม้ว่าท่านนายกรัฐมนตรียังเป็นคนเดิม และคณะรัฐมนตรีที่บริหารกระทรวงด้านเศรษฐกิจหลักหลายกระทรวงก็ยังเป็นคนหน้าเดิม ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งประชาชนคนไทยได้เห็นฝีมือร่วมมืกว่ามาแล้ว ก็คงจะรู้ๆ กันอยู่แล้วว่าในอนาคตสั้นๆ ในปีหน้าจะมีนโยบายสามารถแสดงฝีมือได้สักแค่ไหน

เขาได้เล่าย่าลึ่งที่จะถูกเสนาบดีกระทรวงเศรษฐกิจเหล่านี้ ยกขึ้นมากล่าวอ้างในการที่ไม่สามารถทำให้ประเทศไทยเดินหน้าได้ คงจะหนีไม่พ้นเรื่องการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกที่ยังเป็นข่าขื่นอยู่ต่อไป หรือไม่ก็เพราะการส่งออกของสินค้าทั่วโลกที่มีแต่ชะลอตัวลึกลงๆ กันต่อไปอีก และแน่นอนที่สุดก็ต้องโทษสงครามการค้า รวมทั้งสงครามด้านเทคโนโลยีระหว่างสองประเทศยักษ์ใหญ่ของโลก คือ สหรัฐอเมริกาและจีน ที่จะยังคงทวีความเข้มข้นขึ้นไปอีกจนถึงต้นปีหน้า จนกว่าจะมีการเปลี่ยนตัวผู้นำของประเทศสหรัฐอเมริกาจากโดนัลด์ ทรัมป์ เป็น โจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต

อย่างไรก็ตาม การมีรัฐบาลประยุทธ์ 2/2 ครั้งนี้ เหมือนคล้ายกับว่าได้มีการนำรถยนต์ที่มีผู้ดูแลและครบสเปกปรกเกาะอยู่เต็มคันเข้าร้านล้างรถและขัดสีพร้อมเช็กรถยนต์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและปรับตัวเครื่องยนต์ใหม่เอี่ยมไปนาน เพราะได้มีการเปลี่ยนรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านเศรษฐกิจบางส่วนออกไป

แล้วจัดตั้งคนใหม่หน้าใหม่ที่เป็นคนนอกเข้ามา และทั้งได้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีสองกระทรวงใหญ่ คือ กระทรวงการคลังซึ่งถือว่าเป็นตัวหลักในการบริหารด้านการเงินการคลังของประเทศ และกระทรวงพลังงานซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลด้านทรัพยากรที่สำคัญมากของประเทศเช่นกัน และทางด้านการเงินนั้นก็ประจบเหมาะกับการได้เปลี่ยนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่เอี่ยมอ่องคือ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ เข้ามาด้วยอย่างน้อยก็ถือว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารด้านเศรษฐกิจชุดเก่าที่ผู้คนส่วนใหญ่ได้รู้ฝีมืออย่างดีมาเป็นผู้บริหารชุดใหม่ที่ยังบริสุทธิ์ผุดผ่อง ไร้ฝุ่นไร้โคลนเกาะเหมือนเป็นรถใหม่ ทำให้ประชาชนคนไทยมีอารมณ์สุนทรีย์ขึ้นได้ระดับหนึ่ง ก็ใครขอต้อนรับทั้งท่านสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และท่านปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสที่นายอินดีนี้ด้วยคนหนึ่ง

ในสภาวะที่คนไทยทั้งประเทศกำลังประสบกับความทุกข์ยาก เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำในทุกด้านอย่างไม่เคยพบเห็นมาก่อนเช่นนี้ คงไม่มีเวลาที่จะมีการร่ำรำโรงหรือการไหว้ครูลำหรับผู้เข้ามารับผิดชอบแก้ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจในครั้งนี้ได้แต่อย่างใด

สิ่งที่ประชาชนคนไทยอยากเห็นซึ่งต้องเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีคนใหม่คือการลงมือทำงานเพื่อทำให้เกิดในสิ่งที่ถูกต้องและดีขึ้น ในสิ่งที่คนส่วนใหญ่เขาคาดหวัง และในสิ่งที่จะทำให้พอมองเห็นว่าเศรษฐกิจไทยจะไหลพันน้ำขึ้นมาได้ซึ่งจะขอหยิบยกมาเรื่องที่จะเห็นว่าปัญหาเร่งด่วนทางเศรษฐกิจจริงๆ มาร่วมแชร์ข้อเสนอนะ ดังนี้

1.ปัญหาการท่องเที่ยวที่ตกต่ำเหลือศูนย์ ทำให้คนว่างงานเต็มประเทศ

การท่องเที่ยวของไทยเคยมีส่วนช่วยสร้างการขยายตัวของรายได้ประชาชาติหรือ GDP ในแต่ละปีถึง 15-18% ของ GDP โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยสร้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมมากที่สุด สูงกว่าทั้งด้านอุตสาหกรรมและด้านการเกษตร ดังนั้น เมื่อนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศไม่สามารถเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยได้ คนว่างงานจึงมีอยู่ทั่วประเทศ คนเหล่านี้ส่วนใหญ่กลับไปอยู่กับพ่อแม่พี่น้องหรือญาติโกโหติกาบ้านนอกในชนบท และขณะนี้เขาเหล่านั้นไม่รู้จะไปหางานที่ไหน เงินชดเชยที่เคยได้รับจากนายจ้างได้รับจากสำนักงานประกันสังคม หรือที่รับการเยียวยาจากรัฐบาล กล่าวได้ว่าขณะนี้ส่วนใหญ่ใช้นั้นใช้จ่ายหมดไปแล้ว

ตัวเลขคนว่างงานจริงๆ ของทางการไม่รู้มีสักกี่ล้านคน เพราะในประเทศไทยยังไม่เคยเห็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเปิดเผยตัวเลขให้สาธารณชนทราบเป็นระยะๆ เหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย แต่เชื่อได้ว่าทางภาคอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมใหญ่และผู้ประกอบการที่เป็นรายเล็กรายกลาง หรือ SMEs ที่ได้เลิกกิจการไปบ้างแล้ว และที่กำลังจะเลิกกิจการอีกส่วนแล้วแต่เป็นการเพิ่มยอดผู้ว่างงานในประเทศให้เพิ่มมากขึ้นอย่างน่ากลัวทีเดียว

ถามว่าการแก้ไขปัญหาค่าว่างงานให้ลดน้อยลง รัฐบาลนี้จะพอทำได้บ้างไหม คำตอบคือ ยากที่จะแก้ไขให้ได้โดยเร็ววัน เทวดามาแก้ก็คงจะยาก แต่ถ้าถามว่าพอจะช่วยไม่ให้บานปลายไปเรื่อยๆ จะพอทำอะไรอย่างไรได้บ้าง คิดว่าทุกคนก็ต้องมองไปที่การท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งทีมเศรษฐกิจที่เพิ่งลาออกไปได้วางนโยบายสนับสนุนรวมทั้งให้เงินอุดหนุนให้คนไทยไปท่องเที่ยวกันให้มากขึ้น ซึ่งก็ได้เริ่มทำกันไปแล้ว แต่ถ้าไปประเมินผลกันก็พอเห็นบ้างประปรายคงจะไปกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว หรือเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวได้เพียง 2-3% เท่านั้น เรียกได้ว่าจับจ๊อยมากเมื่อเทียบกับภาวะการท่องเที่ยวก่อนโควิด-19 จะระบาด

หลังจากได้ยื่นข้อหาอาชญากรรมคดีอาชญากรรมของประเทศรัสเซีย ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัสเซียสามารถผลิตวัคซีนป้องกันโรคโคโรนาไวรัสได้แล้ว ทำให้ผู้คนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวต่างตื่นเต้นดีใจ ถึงแม้ว่าจะเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิผล แต่ก็อย่าเพิ่งคาดหวังว่าประชาชนคนไทยเราจะสามารถชวนชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวใน 2-3 เดือน ข้างหน้านี้ได้

หากจะคิดกลับทางว่าประเทศไทยเรานั้นอาจรอดได้ เพราะเราไม่มีการติดเชื่อแล้ว อาจไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนนักที่จะพึ่งวัคซีนหรือพอจะรอวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขได้เข้าไปร่วมวิจัยและผูกพันกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดของอังกฤษก็ตาม แต่นักท่องเที่ยวที่จะมาจากต่างประเทศทั้งจากยุโรป ออสเตรเลีย หรือในเอเชีย เช่น สิงคโปร์ ฮองกง ญี่ปุ่น และอินเดีย ที่เห็นๆ กันอยู่ว่ายังมีกระบวนของโควิด-19 เพิ่มขึ้นอยู่ทุกวัน แล้วประเทศเขาจะสามารถหาวัคซีนไปฉีดคุ้มกันคนของเขาให้พร้อมมาเที่ยวเมืองไทยได้ในฤดูการท่องเที่ยวของไทยที่จะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ได้ไหม คำตอบก็คือยังมองไม่เห็นทาง ทั้งนี้ แม้ว่าประเทศยักษ์ใหญ่ เช่น จีน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือญี่ปุ่น ที่พยายามแข่งขันกันผลิตวัคซีนป้องกันอย่างเต็มที่อยู่ในขณะนี้ จะสามารถผลิตวัคซีนให้ได้ผลเป็นที่รับรองมันเหมาะก็คงตอนปลายๆ ปี และกว่าจะนำออกใช้ได้อย่างแพร่หลายและจริงจังต้องไปถึงปี 2564

เป็นอย่างเร็ว สรุปแล้ว การหวังพึ่งการท่องเที่ยวไทยให้ฟื้นตัวจากการมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศหันเข้ามาภายในปีนี้ จึงดูจะคาดหวังไม่ได้มากนัก ดังนั้น ตอนนี้รัฐบาลจะต้องดำเนินการมาตรการเร่งการจ้างงานให้เข้มข้น ต้องมอบเป็นนโยบายกึ่งคำสั่งให้รัฐวิสาหกิจทั้งใหญ่และเล็กเพิ่มการจ้างงานช่วยรัฐโดยทันที ละครความคิดที่จะทำกำไรให้ดีที่สุดไว้ก่อน ขณะเดียวกันก็ต้องเร่งพุง SMEs ทุกวิถีทางให้คงยืนอยู่ได้ถึงปลายปีหน้า

2.ปัญหาวิกฤตการณ์คลัง (Fiscal Crisis)

เรื่องนี้เป็นปัญหาที่ได้ก่อตัวให้เห็นชัดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ที่จะสิ้นปีในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งผมได้เคยกล่าวถึงเมื่อเร็วๆ นี้ ความจริงยังไม่เห็นคนไหนในรัฐบาลนี้ได้ตระหนักในเรื่องนี้ เพราะยังไม่เห็นชัด ที่เป็นเช่นนี้เพราะแม้จะสิ้นปีงบประมาณอยู่แล้วก็ตาม แต่การจัดซื้อจัดจ้างภายใต้งบประมาณปี 2563 ยังเบิกจ่ายได้ไม่มาก ที่เหลือก็จะไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63-กันยายน 64) ที่เรียกว่า การเบิกจ่ายเหลือมีปี

ว่ากันตามข้อเท็จจริงที่เห็นกันอยู่ชัดเจนในขณะนี้ก็คือ ทางด้านรายรับไม่เหมือนรายจ่าย คือไม่มีการเหลือมารับหรือรับย้อนหลัง ดังนั้น ยอดประมาณการรายได้ของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2563 นี้ ที่ตั้งไว้จะจัดเก็บต่ำกว่าเป้า (Shortfalls) จำนวนไม่น้อยกว่า 300,000 ล้านบาท หรือคิดลบ 9% โดยประมาณ

เพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็จำเป็นต้องตัดทอนงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ ซึ่งทำได้ยากหรือไม่ก็ต้องมีการปรับเพิ่มรายรับด้วยการออก พ.ร.ก. เพิ่มวงเงินกู้เข้ามาให้พอ แต่ก็คงทำไม่ได้มากนัก เพราะมีกฎหมายที่เป็นวินัยการคลังวางกรอบไว้มาก ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่คนสมัยเก่าได้มีวิสัยทัศน์วางกฎเกณฑ์เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลังภาครัฐไว้ถาวรว่าถ้ามีรัฐบาลใหม่ๆ จะแก้กฎหมายขยายกรอบให้กว้างขึ้นจะทำได้ไหม คำตอบคือถ้ารัฐบาลมีเสียงในสภาฯ มากพอก็แก้ได้ แต่ถ้าขึ้นแก้กรอบที่ดีให้ชาวโลกเห็น ประเทศไทยจะสิ้นไหลตกแนวความน่าเชื่อถือของนานาชาติ ระดับเครดิตของประเทศ หรือ Sovereign Credit Rating ก็จะถูกลดเกรดลง ก็จะต้องรับความยากในการหาเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำจากต่างประเทศ การจะดึงดูดต่างประเทศมาลงทุนก็จะยากยิ่งขึ้นด้วย เป็นต้น

วิกฤตการณ์คลังที่กำลังก่อตัวให้เห็นชัดในขณะนี้ และในปีงบประมาณ 2564 ก็จะต้องเพิ่มความกดดันให้เพิ่มมากขึ้นไปอีก หากไม่เอาใจใส่แก้ไขตั้งแต่บัดนี้ ก็คงยิ่งพากันเข้ากรเข้าพวงจนยากที่จะเยียวยา ยิ่งกว่านั้นเร็วๆ นี้รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังสมัยรัฐมนตรีคนเก่ายังได้บริหารการหาเงินให้รัฐบาลแบบไม่มีทางเลือก ทำให้ดูไม่ชัดเจนเข้าไปอีก ตามเรื่องที่จะนำมาเล่าสั้นๆ ดังนี้

การกู้เงิน 1,500 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ของกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา กระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือเสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่องการขอเงินจาก ADB ภายใต้ พ.ร.ก. กำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งก็คือการกู้เงินในวงเงินกู้ 1 ล้านดอลลาร์ บาท ซึ่งเป็นเงินกู้พิเศษเพื่อแก้ไขวิกฤตเร่งด่วนที่ ครม. ได้อนุมัติ

กรอบไว้แล้ว นั่นเอง

เหตุผลที่ขอเงินจาก ADB เป็นเงินตราต่างประเทศจำนวนถึง 1,500 ล้านเหรียญ สรอ. หรือประมาณ 48,000 ล้านบาท ซึ่งกรมได้อนุมัติเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม หรือเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยุคก่อนปรับกรม. โดยการเสนอของปลัดกระทรวงที่กำลังจะเกษียณอายุในเดือนกันยายนนี้เห็นว่า “เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพคล่องภายในประเทศและต้นทุนการกู้เงินทั้งภาครัฐและเอกชน จึงเห็นควรกระจายการกู้เงินบางส่วนไปยังแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ”

ในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ครั้งนี้ไม่มีใครหรือหน่วยงานใครรู้เลยหรือไม่ว่า ในช่วงร่วม 2 ปีที่ผ่านมา มีผู้ส่งออกและใครต่อใครได้ร้องเรียนว่าเงินบาทแข็ง ทำให้ไทยส่งออกได้ลดลงจนกระทั่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้พยายามออกมาตรการถึง 2 ครั้ง เพื่อลดความกดดันการแข็งค่าของเงินบาท โดยการเปิดช่องให้นักลงทุนไทยสามารถนำเงินตราต่างประเทศออกไปลงทุนในต่างประเทศได้ง่ายและมากขึ้น เพื่อให้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ (International Reserves) ของไทยลดน้อยลงบ้าง ซึ่งขณะนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมมีจำนวนสูงถึง 270,000 ล้านเหรียญ สรอ. หรือเทียบเท่าประมาณ 8 ล้านล้านบาท เท่ากับครึ่งหนึ่งของ GDP ของประเทศ

แต่สิ่งที่เห็นหน่วยราชการที่เกี่ยวกับการเงินของประเทศอย่างกระทรวงการคลังกลับกู้เงินตราต่างประเทศเข้ามา และก็ไม่ใช้สำหรับใช้ในโครงการที่ต้องนำเข้เงินจากต่างประเทศ แต่เป็นการกู้เงินตราต่างประเทศต่างๆ มาแลกเป็นเงินบาททั้งหมด เพื่อไปช่วยวงเงินกู้พิเศษ 1 ล้านล้านบาท

แถมยังอ้างเหตุว่าเพื่อกระจายแหล่งที่มาของเงินกู้ยิ่งไปอีกใหญ่ ประเทศที่มีทุนสำรองขนาดนี้จำเป็นอย่างไรที่ต้องไปกระจายแหล่งเงินกู้ ไม่ทราบว่าจะเข้าใจการเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงทางการเงินของประเทศ (Sovereign Financial Risk) ที่มันคงระดับนี้กันหรือเปล่า

ที่หนักยิ่งกว่านั้น การให้ความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหนังสือประกอบการพิจารณาเรื่องการเงินจาก ADB ตอนเช้า กรม. กลับเอาแต่เป็นห่วงการบริหารความเสี่ยงของเงินกู้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ตนเองพยายามทำเกี่ยวกับค่าเงินบาทแต่อย่างใดเลย ผมอดที่จะสงสัยว่าท่านหัวหน้าทีมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจของรัฐบาลเสียจริงๆ

ก่อนจะจบบทความที่ค่อนข้างจะยาวไปในวันนี้ ใครขอเรียนเพียงสั้นๆ ว่า ปัญหาด้านเศรษฐกิจเร่งด่วนที่รัฐบาลท่านประยุทธ์ใหม่ต้องรีบลงมือแก้ไขให้ประชาชนเห็นแสงสว่างจากปากอุโมงค์ข้างหน้า ยังมีอีก 2 เรื่อง คือเข้าไปพยุง SMEs ในด้านการเงินให้มากกว่านี้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถช่วยแก้ทั้งปัญหาของ SMEs และปัญหาคนว่างงาน ส่วนปัญหาเร่งด่วนอีกเรื่อง คือการช่วยเหลือคนจนที่มีอยู่อย่างกระจงอแ่งทั้งประเทศในทุกวันนี้ จำเป็นต้องจัดมาตรการช่วยเหลือระยะกลางเป็นชุด (Package) ที่มีประสิทธิภาพจริง จึงจะเอาอยู่ครับ

ติดตามบทความ สหประชาชาติ ที่เฟซบุ๊ก
Sommai Phasee -- สหประชาชาติ

คลังท่วม 1.1 แสนล้านปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำช่วย "เอสเอ็มอี" เพิ่ม

คลังท่วม 1.1 แสนล้านปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำช่วย "เอสเอ็มอี" เพิ่ม

ผู้จัดการรายวัน360 - คลังเตรียมวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 1.1 แสนล้านบาทปล่อยกู้ผ่านสถาบันการเงินของรัฐเพื่อช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอี ด้าน ศบค. เผยสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย เดินทางกลับจากต่างประเทศ รัสเซีย 2 ราย อินเดีย 1 ราย เข้าพักในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ ผู้ป่วยรักษาหายได้กลับบ้านเพิ่มอีก 1 ราย ขณะนี้ กรม.เห็นชอบขยายเวลาโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ อ่านต่อหน้า | 3

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ขยายตัวเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) รวมไปถึงประชาชนทั้งผู้ประกอบการอาชีพอิสระและผู้มีรายได้อื่นๆ ชาติรายได้ ชาติสภาพคล่อง มีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การเลิกจ้างและปิดกิจการ แม้รัฐบาลได้มีมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 แต่ยังมีผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังเข้าไปไม่ถึงแหล่งเงินทุน

โดยการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบเรื่อง การทบทวนมติ ครม.และเสนอมาตรการช่วยเหลือ SMEs เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ใน 3 กลุ่ม ได้แก่

1) กลุ่ม SMEs ทั่วไป 2) กลุ่ม SMEs ท่องเที่ยว และ 3) กลุ่ม SMEs รายย่อยและประชาชน วงเงินสินเชื่อและวงเงินค้ำประกันสินเชื่อรวม 114,100 ล้านบาท โดยในกลุ่มแรกคือ กลุ่ม SMEs ทั่วไป ประกอบด้วย 1.1) สินเชื่อ Soft Loan ธนาคารออมสิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยธนาคารให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี และสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อต่อให้ผู้ประกอบการ SMEs วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป วงเงิน 10,000 ล้านบาท และผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินจะปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs โดยตรงจำนวน 3,000 ล้านบาท

1.2) โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS Soft Loan พลัส วงเงิน 57,000 ล้านบาท โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังไม่ได้รับสินเชื่อตาม พ.ร.ก. Soft Loan คิดอัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ 1.75 ต่อปี ระยะเวลาค้ำประกัน 8 ปี โดย บสย. จะเริ่มค้ำประกันและเก็บค่าธรรมเนียมในต้นปีที่ 3 นับจากวันที่ผู้ประกอบการ SMEs แต่ละรายได้รับสินเชื่อ

1.3)โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS ระยะที่ 8 วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดย บสย. ค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายรวมทุกสถาบันการเงิน ในอัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ 1.75 ต่อปี ระยะเวลาค้ำประกัน 10 ปี

กลุ่มที่สอง กลุ่ม SMEs ท่องเที่ยว ได้แก่ 2.1) สินเชื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจท่องเที่ยวและ Supply Chain วงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี

2.2) สินเชื่อ Extra Cash วงเงิน 9,600 ล้านบาท โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ศพว.) ปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ขนาดย่อมในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอื่น ๆ ที่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ใน 2 ปีแรก ระยะเวลา 5 ปี

และกลุ่มสุดท้าย กลุ่ม SMEs รายย่อยและประชาชน คือ 3.1) สินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้อื่นๆ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และบุคคลในครอบครัว วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลา 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน

3.2) โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Micro Entrepreneur ระยะที่ 3 วงเงินประมาณ 2,500 ล้านบาท โดย บสย. ค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายย่อย คิดอัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ 1-2 ต่อปี ระยะเวลาค้ำประกัน 10 ปี ขยายเวลารับค่าขอค้ำประกันถึง 30 ธันวาคม 2563

พบคนไทยติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย

วานนี้ (18 ส.ค.) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในประเทศวันนี้ ว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ เดินทางกลับจากต่างประเทศ จาก รัสเซีย 2 ราย อินเดีย 1 ราย เข้าพัก State Quarantine

สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ที่ 3,381 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,444 ราย และตรวจพบในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ จำนวน 444 ราย จำนวนผู้ป่วยรักษาหายแล้วรวม 3,198 ราย ส่วนผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 125 ราย ขณะนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม โดยยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 58 ราย

ขณะที่ผู้ป่วยรายใหม่เดินทางกลับมาจากประเทศรัสเซีย 2 ราย ทั้งหมดเป็นหญิงไทย อายุ 38 ปี และ 49 ปี อาชีพพนักงานนวดเดินทางถึงไทยวันที่ 2 ส.ค. 63 เข้าพัก State Quarantine ในกรุงเทพมหานคร และตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 ส.ค. ผลตรวจพบเชื้อโดยผู้ป่วยรายแรกไม่มีอาการและอีกรายพบว่ามีไข้ 37.9 องศา

ส่วนอีก 1 รายเดินทางกลับมาจากประเทศอินเดีย เป็นชายไทยอายุ 62 ปี อาชีพพนักงานร้านอาหารเดินทางถึงไทยวันที่ 8 ส.ค. 63 (เที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 17 ราย) เข้าพัก State Quarantine ในกรุงเทพมหานคร และตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 ส.ค. ผลตรวจพบเชื้อโดยพบว่ามีอาการถ่ายเหลว สำหรับจำนวนคนไทยที่จะเดินทางกลับ

วันนี้ มีจำนวน 504 คน จาก 5 เที่ยวบิน โดยเดินทางกลับจากประเทศอียิปต์ ภูฏาน สหรัฐฯ เกาหลีใต้ และจีน และในวันพรุ่งนี้จะมีจำนวนคนไทยเดินทางกลับมาอีก 575 คน จากบรูไน เอธิโอเปีย กатар ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และยังคงมีการเดินทางกลับมาอย่างต่อเนื่อง

ด้านสถานการณ์ทั่วโลกล่าสุดมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 203,909 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมรวม 22,048,933 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4,398 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมรวม 777,430 ราย โดยสหรัฐอเมริกา มีผู้ป่วยยืนยันสะสมสูงสุด 5,612,027 ราย รองลงมา คือ บราซิล มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,363,235 รายอันดับ 3 คือ อินเดีย มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,701,604 ราย อันดับ 4 คือ รัสเซียมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 927,745 ราย อันดับ 5 คือ แอฟริกาใต้ มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 589,886 ราย

กรม.ต่อเวลาจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุม ครม. ว่าที่ประชุมเห็นชอบขยายเวลาโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขยายระยะเวลาการติดตามเกษตรกรที่ยังไม่มาแจ้งเลขที่บัญชีรับโอน จำนวนไม่เกิน 115,892 ราย ออกไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย.63 โดยให้จ่ายเงินงวดเดียว จำนวน 15,000 บาทต่อราย และหากพันกำหนด ให้ยุติการติดตามและการโอนเงิน

พร้อมทั้งให้จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ในวันที่ 15 พ.ค.63 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตรวจสอบรับรองสิทธิ์อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว จำนวนไม่เกิน 38,737 ราย โดยจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวงวดเดียว จำนวน 15,000 บาทต่อราย ภายในวันที่ 15 ก.ย.63

ทั้งนี้ ยังให้จ่ายเงินให้กรณีเกษตรกรที่ไม่ได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการ เนื่องจากในช่วงแรกมีความซ้ำซ้อนกับสิทธิ์โครงการเราไม่ทิ้งกัน แต่ต่อมาได้สละสิทธิ์โครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว และกรณีหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนขอส่งข้อมูลเกษตรกรก่ล่นจำนวนไม่เกิน 759 ราย ให้จ่ายงวดเดียว จำนวน 15,000 บาทต่อราย ภายในวันที่ 15 ก.ย.63 และให้ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่มาอุทธรณ์และผ่านการพิจารณาแล้ว แต่ไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือฯ ได้ทันในวันที่ 31 ก.ค.63 ไม่เกิน 269 ราย โดยจ่ายงวดเดียว จำนวน 15,000 บาทต่อราย ภายในวันที่ 15 ก.ย.60.

“ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ” จับมือหลายองค์กรชาวมุสลิมไทย จัดเสวนาวิชาการ “สรรค์สร้างความเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์ฮาลาล”

จากกรณีที่มีการปลอมแปลง “ขายเนื้อหมูปลอมเป็นเนื้อวัว” หลอกขายระบาดหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งชาวมุสลิมและชาวพุทธนั้น

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลิ้น ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากกร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย, พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาราเล่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, กรมปศุสัตว์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

รวมถึงสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิมและคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาลจึงได้จัดเสวนาวิชาการ “สรรค์สร้างความเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์ฮาลาล” (Trust Halal Products) ขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางมาตรฐาน และค่านิยมในเครื่องหมายฮาลาลให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับธุรกิจการค้าเนื้อ ไม่ว่าจะเป็น โรงเชือด เขียงเนื้อ พ่อค้า ผู้บริโภค เพื่อหาแนวทางในการป้องกันการปลอมปนเนื้อสัตว์ รวมทั้งผลักดันกิจการเหล่านี้ให้ได้รับการรับรองฮาลาลจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมเสวนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังข้อมูลและแนวทางดำเนินการในการป้องกันการปลอมแปลงเนื้อสัตว์ จากวิทยากรและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งในประเทศ ฮาลาล สำคัญเพียงไหน รู้ได้อย่างไร, มาตรฐานฮาลาลกับการคุ้มครองผู้บริโภค, การรับรองฮาลาลประเทศไทยกับสิทธิประโยชน์ผู้ประกอบการปศุสัตว์ และการปกป้องสิทธิและกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้เกียรติจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับสถาบันมาตรฐาน



ฮาลาลแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคและผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ขึ้น เพื่อส่งเสริมค่านิยมที่ดีของเครื่องหมายฮาลาล และเป็นการเฝ้าระวังอันตรายการปลอมแปลงเนื้อสุกรเป็นเนื้อวัว รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้การรับรองฮาลาล ให้แก่ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักการฮาลาล เป็นแนวทางในการป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิม และมีใช้มุสลิมอีกทางหนึ่งด้วย.



การเมือง > ข่าวการเมือง

ครม.เห็นชอบตั้ง 4 ปลัดกระทรวงใหม่"ทองเปลว"นั่งปลัดเกษตรฯ

วันที่ 18 ส.ค. 2563 เวลา 17:32 น.



กรม.แต่งตั้งปลัดกระทรวง "ทองเปลว กองจันทร์" นั่งปลัดเกษตรฯ "กฤษฎา จีนะวิจารณ์" นั่งปลัดคลัง "ธานี ทองภักดี" ปลัดบัวแก้ว "สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล" ปลัดการอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมกรม.ว่า ที่ประชุมกรม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ในตำแหน่งปลัดกระทรวง 4 กระทรวง ได้แก่ นายกฤษฎา จีนะวิจารณ์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นปลัดกระทรวงการคลัง นาย ธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้แต่งตั้ง นายอนุชา บูรพชัยศรี เป็น โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเห็นชอบต่ออายุกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี อีก 1 ปี จำนวน 10 คน อาทิ นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ นายชินชอบ คงอุดม นายทศพล เพ็งส้ม และ นาย อีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา